

PLUS - ดักทาง ในภาพที่แกว่งๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว ถ้าอ่านพฤติกรรมการเล่น โดยถ้าไม่ได้เฝ้าหน้าจอหุ้นแบบที่ควรจะเป็น แต่อ่านจากกราฟที่เป็นภาพของแท่งเทียน แม้ว่าสัญญาณหลักๆ ของหุ้น บาดตาเซียน วันนี้จะดูดีมีลุ้น แต่รูปแบบที่เคยๆ ทำมา ก็อาจจะทำให้วันนี้ หรือต่อจากนี้ เกิดอาการหวั่นใจได้บ้างเหมือนกัน... เพราะทุกครั้งที่มีการแกว่งตัวขึ้นดี ๆ จนได้แท่งเทียนเป็นสีเขียวยาวๆ หน่อย วันต่อๆ ไป ก็มักจะไม่ใช่ไปไหน เรียกว่า มาดีวันเดียว แล้วก็พักตัวไปเป็นสัปดาห์เลย... แต่ถ้ามองในแง่ดีหน่อย หลังจากพักตัวเสร็จเมื่อไหร่ การขึ้นก็มักจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้เสมอ นี่ถ้าจะอ่านแบบฐานอกูรีเน ก็น่าจะอ่านได้ว่า อาการโรครจิต เลยนะ เกือบด หรือ กตมาเกือบ เหมือนกันนะเนี่ย... แต่เอาเถอะ ว่ากันไปตามเกมก็แล้วกัน ส่วนเรื่องของ ตลาด ที่มีการกลับขึ้นมาขึ้นระดับ 1350 ได้แล้วนั้น เหนือเมฆได้กล่าวไว้ในรายการทางสื่อออนไลน์ไปแล้วว่า ถ้าที่มีการหลุด 1350 ลงไปก่อนหน้านั้นนั้น จะเป็นการหลุดหลอก ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่วันวาน จะต้องกลับขึ้นมาขึ้น 1350 ให้ได้ และก็ต้องให้ได้ตลอดรอดฝั่งด้วย... นั่นแปลว่า ต่อจากนี้ไป ต้องไม่มีการลงมาต่ำกว่า 1350 อีกแล้วนะ เพราะถ้าต่ำกว่าเมื่อไหร่ แปลว่า แนวโน้มหลัก จะกดดันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราอาจจะได้เห็นการลงแบบแรงๆ ตามมาอีกได้ทุกเมื่อ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรเลยนะ อาจจะเกิดตามรูปแบบภาพใหญ่เสียมากกว่า... แต่อย่างไรก็ตาม การขึ้นระดับ 1350 ได้นั้น ถ้าว่าจะกลับมาดีเลยหรือไม่ หรือ เราได้เจอจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยัง ... อันนี้ตอบได้เลยว่า ต่อให้ขึ้นอีก 100 จุด ก็ยังไม่ใช่ขาขึ้น เป็นอันว่า แค่นี้ก็ทำเราเองสิ

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวมาในข้างต้น อาจจะเป็นการเกิดซ้ำอีกเหมือนเดิมก็ได้ แต่ก็ขึ้นจะเกิดซ้ำๆ ในระยะเวลาใกล้ๆ กันเกินไป ก็ชวนให้น่าสงสัยอยู่นะ เกิดมาแล้ว 3 ครั้ง น่าจะพอได้แล้วมัง

แนวรับ : ...8.60-8.50 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 8.40 ไว้

เป้าหมาย : ...9.80-10.0 กลางๆ มีลุ้น 11.5-12.0 ได้

Price Chart...(PLUS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLUS... ภาพนี้ เป็นภาพที่ตัดเอามาว่ากันในเรื่องของสัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้มนะ และก็อย่างที่กล่าว ให้ดูแท่งเทียน เพื่ออ่านพฤติกรรม แต่ถ้าเอากันจริงๆ แนวโน้มโดยรวมๆ ถือว่าดูดีนะ มีลุ้นตามโครงสร้างใหญ่ๆ ที่อาจจะเห็นการขึ้นยาวๆ ตามมาแต่ระยะสั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 8.40 ไว้ก่อนด้วย จะอุ่นใจ... หรือ หากวันนี้ ขึ้นไปยืน 8.90 ได้อย่างมั่นคง การขึ้นที่จะลบพฤติกรรมเดิมๆ ที่เคยทำมา ก็อาจจะไม่ได้ แบบจะไม่มีการพักตัว เพื่อรอการขึ้นต่อที่หลัง เหมือนอย่างที่เคยทำมาอีกแล้วก็ได้... ดังนั้น ถ้าใครคิดว่า จะซื้อเก็งก็อาจจะต้องเน้นว่า ถ้าไม่ขึ้นทันที ก็ต้องถือหุ้นไว้ด้วยเพื่อรอการขึ้นตามมาที่หลัง ...แต่ถ้าขึ้นเลย ก็ดีกว่านะ